

สารสังเขปหนังสือใหม่ ธันวาคม 2551



www.parliament.go.th/library

กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โทร. 02-2441056, 02-2441078

คำนำ

สาระสังเขปหนังสือใหม่นี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นคู่มือแก่สมาชิกรัฐสภาและผู้ใช้บริการในการติดตามหนังสือใหม่ที่ห้องสมุดได้รับในแต่ละเดือน ซึ่งจะเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการเลือกอ่านหนังสือใหม่ที่ต้องการได้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและรักการอ่านหนังสือด้วย

หากสมาชิกรัฐสภาและผู้ใช้บริการท่านใดมีความประสงค์จะใช้หนังสือใหม่รายการใดสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ อาคารรัฐสภา 3 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2244 1287, 0 2244 1375 และหากท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะประการใดโปรดแจ้งให้ผู้จัดทำได้รับทราบด้วย เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดพิมพ์ครั้งต่อไป โดยแจ้งมาที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2244 1056, 0 2244 1078 หรือ e-mail : panlika.b@parliament.go.th

กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ธันวาคม 2551

คำชี้แจงวิธีใช้

“สารสังเขปหนังสือใหม่” เล่มนี้ เป็นการสรุปย่อเนื้อหาของหนังสือแต่ละเล่มที่ห้องสมุดได้รับ โดยจัดหมวดหนังสือด้านต่าง ๆ รวมไว้ด้วยกัน ภายในหนังสือแต่ละหมวดจัดเรียงตามลำดับอักษรชื่อหนังสือ ตั้งแต่ ก - ฮ หรือ A - Z รายละเอียดประกอบด้วย

ชื่อหมวดหนังสือ

ลำดับที่. ชื่อหนังสือ. / ชื่อผู้แต่ง. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์. [เลขหมู่หนังสือ]

ตัวอย่าง

หนังสือหมวดกฎหมาย (K)

1. กฎหมายระหว่างประเทศ. / โดย จตุรนต์ ธีระวัฒน์. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550.

► เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว กฎหมายระหว่างประเทศเป็นวิชาที่มีเนื้อหาวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีขอบเขตที่กว้างขวางจึงมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ มากมายจนยากที่จะศึกษาให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ยิ่งกว่านั้นเอกสารพื้นฐานส่วนใหญ่เป็นภาษาต่างประเทศซึ่งมีการแปลหรือถอดความเป็นภาษาไทยในปริมาณที่น้อยมาก หนังสือเล่มนี้จึงได้พัฒนาและเรียบเรียงขึ้นเป็นหัวข้อต่าง ๆ ที่ครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตรคณะนิติศาสตร์ทั้งของไทยและของนานาชาติ โดยประกอบด้วยกรณีตัวอย่างที่ทันสมัยพอสมควรและหากมีกรณีที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยก็นำมาวิเคราะห์ประกอบไปด้วยเท่าที่จะกระทำได้เพื่อให้ผู้ศึกษาตระหนักถึงบทบาทและทางปฏิบัติของประเทศไทยในปัจจุบันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศในเรื่องที่เกี่ยวข้องนั้น ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้แบ่งเนื้อหาสาระออกเป็น 4 ภาค กล่าวคือ ภาคแรกเริ่มจากความทั่วไปและที่มาหรือบ่อเกิดของกฎหมาย ภาคที่สองเป็นเรื่องของผู้ทรงสิทธิหรือบุคคลระหว่างประเทศที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายในภาคแรก ภาคที่สามเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ของกฎหมายที่ใช้ในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลระหว่างประเทศต่าง ๆ และภาคที่สี่เป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ที่ใช้แตกต่างกันไปตามแต่อาณาบริเวณทั่วโลก เช่น ทะเล อากาศ อวกาศ แม่น้ำและคลองระหว่างประเทศรวมถึงสิ่งแวดล้อม

สารบัญ

หน้า

คำนำ	ก
คำชี้แจงวิธีใช้	ข
ตัวอย่าง	ค
สารบัญ	ง
☞ หนังสือหมวดความรู้ทั่วไป (A)	1
☞ หนังสือหมวดปรัชญาและศาสนา (B)	2
☞ หนังสือหมวดประวัติศาสตร์ทั่วไป (D)	3
☞ หนังสือหมวดสังคมศาสตร์ (H)	4
☞ หนังสือหมวดรัฐศาสตร์ (J)	7
☞ หนังสือหมวดกฎหมาย (K)	8
☞ หนังสือหมวดการศึกษา (L)	13
☞ หนังสือหมวดภาษาและวรรณคดี (P)	14
☞ หนังสือหมวดแพทยศาสตร์ (R)	15
☞ หนังสือหมวดเทคโนโลยี (T)	16
☞ หนังสือหมวดเรื่องสั้น นวนิยาย (SC/FIC)	17
☞ หนังสือหมวดสิ่งพิมพ์รัฐบาล	18
☞ หนังสือหมวดรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์	24

ภาคผนวก

บรรณารักษ์ชวนคุย ตอน “พระราชอารมณ์ขันของในหลวง”

หนังสือหมวดความรู้ทั่วไป

(A)

1. หลักคิดชาตินิยมและมรดกวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสังคมทันสมัย. / โดย มงคลเลิศ ด้านธานินทร์.

กรุงเทพฯ : สถาบันวิจิตรศิลป์, 2551.

▶หลักคิดชาตินิยมและมรดกวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสังคมทันสมัยเล่มนี้ เป็นการประมวลให้เห็นว่า การพัฒนาบวรแห่งวัฒนธรรมสังคมที่ต่างกันนั้นให้คุณค่าความเจริญงดงาม ทิศทางการสร้างสังคมที่ต่างกันสามารถดำรงอยู่ได้อย่างเป็นตัวของตัวเองและมั่นคงในยุคโลกาภิวัตน์ ความต่างวัฒนธรรมคือ ทางรอดในการผลิตสินค้า บริการและการพัฒนาสังคมในยุคการแข่งขันเสรี ควรจะมีการศึกษาส่วนดีของ มรดกวัฒนธรรมไทยแล้วนำมาปรับใช้ให้เข้ากับสังคมดังเช่นญี่ปุ่นและบางประเทศได้นำร่องไปแล้ว ทั้งนี้สาระที่น่าสนใจของหนังสือเล่มนี้ได้นำทฤษฎีหรือหลักคิดของนักคิดนักวิชาการสำคัญตั้งแต่อดีต จนกระทั่งปัจจุบัน เช่น แมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber) ฯลฯ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้เสนอบทวิเคราะห์ปัญหา การพัฒนาสังคมไทยที่ไม่ประสบผลสำเร็จและเจาะลึกถึงที่กรณีศึกษาภาคอีสานเกี่ยวข้องกับมรดกทาง วัฒนธรรม



หนังสือหมวดปรัชญาและ ศาสนา (B)

1. ความจริงของปัจจุบัน.....รอบอกชาติหน้าไม่ได้ / โดย เขมกร. กรุงเทพฯ : ก้อนเมฆแอนด์กันย์
กรุ๊ป, 2551.

▶ ความบังเอิญของชีวิตนั้นไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดนั้นมียุ่จริง ผู้เขียนปรารถนาที่จะให้ทุกท่านมี
สติ (ไม่เผลอ) ให้สำนึกในเรื่องบาปและบุญ สิ่งที่จะบอกกับท่านทั้งหลายคือ โทษของความประมาทนั้นมัน
เร่าร้อนทุกข์ทรมานมากโอกาสสุดท้ายแห่งชีวิตอาจจะมีโอกาสได้พูดคำ ๆ นี้ หนังสือเล่มนี้เป็นการ
รวบรวมประสบการณ์ต่าง ๆ จากชีวิตของผู้เขียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงผลของกรรม
การปฏิบัติกรรมดีจะส่งผลให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี การเปลี่ยนแปลงของชีวิตมีเหตุและผลตามเหตุ
และปัจจัยที่เกิดจากกรรม คือ การกระทำของเราและเนื่องด้วยทุกชีวิตมีเวลาอันจำกัดจึงควรเร่งทำความดี
เนื้อหาของหนังสือได้เสนอเป็นตอน ๆ เช่น ตอน “การรอคอยที่ยาวนาน” เป็นเรื่องที่กำลังถึง หลวงพ่อ
เจ้าอาวาสวัดทิเบตสาขาประเทศแคนาดา (ในขณะนั้น) มีอาการเจ็บที่หัวเข่าเดินลำบากมากโดยที่เจ้ากรรม
นายเวรมาทวง (แมลงสาป) เพราะว่าเมื่อประมาณยี่สิบปีเกิดกรณีพิพาทกันระหว่างประเทศจีนและ
ประเทศทิเบต และทางจีนได้มีการกวาดต้อนพระภิกษุในทิเบตไปกักขังทรมานไว้ในคุกใต้ดิน ซึ่งเต็มไปด้วย
สัตว์เลื้อยคลานนานาชนิดโดยเฉพาะมีแมลงสาปมาก เพื่อความอยู่รอดของชีวิตท่านได้ทำปาณาติบาต
โดยไม่ตั้งใจและไม่เต็มใจและท่านได้รู้สึกละอายใจ รู้สึกเป็นบาปเป็นทุกข์จนกระทั่งท่านได้มาเจอผู้ที่
สามารถติดต่อสื่อสารกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติได้ จึงได้บอกวิธีการแก้ไขโศกกรรม หลวงพ่อท่านจึงได้หาย
จากการเจ็บปวดจากหัวเข่าและสามารถเดินได้เป็นปกติไม่มีอาการเจ็บปวดอีกเลย ฯลฯ

หนังสือหมวดประวัติศาสตร์ ทั่วไป (D)

1. ความฝันของนักอุดมคติชีวิตและงาน ม.ร.ว.นิมิตรมงคล นวรัตน์. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ :

นิพัทธ์, 2551. [DS578.32 น634ค 2551]

▶หนังสือเล่มนี้เป็น 1 ใน 100 เล่มของหนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน และ 1 ใน 88 เล่ม หนังสือดีวิทยาศาสตร์ไทย โดยเนื้อหาในเล่มเป็นการรวบรวมผลงานของ ม.ร.ว.นิมิตรมงคล นวรัตน์ คือ เรื่อง “ความฝันของนักอุดมคติ (เมืองนิมิต) เป็นนวนิยายที่ได้สอดแทรกความคิดเห็นทางการเมืองของผู้แต่ง และในขณะเดียวกันหนังสือเรื่องนี้ก็เกือบจะนับได้ว่าเป็นอัตชีวประวัติของผู้เขียนเอง ว่าโดยจิตใจ “รุ่ง” คำสารภาพใด ๆ ที่ “รุ่ง” กล่าวก็เกือบจะนับว่าเป็นคำกล่าวของผู้เขียนเองทั้งสิ้น “...รัฐบาลไม่ซ้าก็เปลี่ยนไป และตัวกันเองไม่ซ้าก็ตาย แต่หนังสือของกันจะยังอยู่เป็นเข็มทิศชี้ทางเดินแห่งชีวิตอนุชน...นั่นเป็นหน้าที่ของกัน นั่นเป็นเหตุผลที่กันได้เขียนหนังสือเล่มนี้ คือ บันทึกระบายความในใจของรุ่ง บุรุษผู้โชคร้ายคนหนึ่ง” หนังสือเล่มนี้ขึ้นต้นด้วยการติดคุกและได้รับอภัยโทษของรุ่ง และจบลงด้วยการติดคุกอีกครั้งหนึ่ง ตลอดเรื่องผู้แต่งได้ระบายความรู้สึกนึกคิดของรุ่งคนนี้ในเชิงปรัชญาแห่งความรักและในคติปรัชญาการเมือง นอกจากนี้ยังได้รวบรวมผลงานอื่น ๆ อีกเช่น ชีวิตแห่งการภักดิ์สองครั้ง รอยร้าวของมรกต และเรื่องพรรคการเมือง สยามและต่างประเทศ พร้อมด้วยในภาคผนวกเป็นชีวประวัติของ ม.ร.ว.นิมิตรมงคล นวรัตน์ วิทยุณณอิสระในพันธนาการโดย อรสม สุทธิสาคร

2. ทางทรายใกล้ทะเลสาบ อัตชีวประวัติช่วงแสงหามายาชีวิตของเขมานันทะ. / โดย จารุภา

วะสี. กรุงเทพฯ : ชื่นใจ, 2550.

▶“เขมานันทะ” คนกล่าวถึงท่านในฐานะวิปสนิกผู้สตัยชื้อต่อกรภาวนาจนมีคนไม่น้อยที่ศรัทธา นับถือยกย่องท่านเป็นครูทางจิตวิญญาณของตน และโดยทั่วไปแล้วจะมีโอกาสรู้จักท่านผ่านทางผลงานหนังสือมากมายหลายเล่มทั้งสารและอักขระตั้งแต่ปี พ.ศ.2513 จวบจนปัจจุบันหนังสือ “ทางทรายใกล้ทะเลสาบ อัตชีวประวัติช่วงแสงหามายาชีวิตของ เขมานันทะ” เล่มนี้เป็นการถอดคำสัมภาษณ์ของท่าน อาจารย์ เขมานันทะ โดยลูกศิษย์ของท่าน เป็นหนังสือที่บอกเล่าทุกอณูชีวิตและจิตใจ เขมานันทะ ให้ได้ รู้จักชีวิตของท่าน

หนังสือหมวดสังคมศาสตร์ (H)

1. การจัดการธุรกิจขนาดย่อม. / โดย อำนาจ ธีระวนิช. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. [HD62.7 อ686ก 2551]

▶หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 โอกาสในการประกอบการ ว่าด้วยผู้ประกอบการคือ พลังทางเศรษฐกิจ โอกาสในการเริ่มกิจการใหม่และการซื้อกิจการ แฟรนไชส์ การดำเนินกิจการของครอบครัว ส่วนที่ 2 การสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันและแผนธุรกิจว่าด้วยการสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน การวางกลยุทธ์และแผนธุรกิจ การวิเคราะห์การตลาดและแผนการตลาด การเลือกรูปแบบองค์กร การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางแผนและเครื่องจักรเครื่องมือ ประมาณการงบการเงินและความต้องการทางการเงิน ส่วนที่ 3 การตลาดของธุรกิจขนาดย่อมว่าด้วยความพอใจของลูกค้าและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ราคาและสินเชื่อ กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่ายและการตลาดระหว่างประเทศ ส่วนที่ 4 การจัดการและการดำเนินการของธุรกิจขนาดย่อมว่าด้วยการจัดการในกิจการที่เติบโต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การดำเนินการผลิตและการจัดการคุณภาพ การจัดซื้อและการจัดการสินค้าคงคลัง ส่วนที่ 5 การประเมินผลการดำเนินงานและการจัดการความเสี่ยง ว่าด้วยการประเมินผลทางการเงินและการวัดผลการดำเนินงาน การจัดการความเสี่ยง จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม

2. การบริหารการตลาด. / โดย อัจจิมา เศรษฐบุตร และ สายสวรรค์ วัฒนพานิช. พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.

▶หนังสือการบริหารการตลาด เล่มนี้นอกจากเป็นตำราประกอบการเรียนการสอนทางวิชาการตลาดแล้ว ยังเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ทางด้านการตลาด แต่มีความสนใจที่จะศึกษาและนำไปใช้ในทางปฏิบัติหรือเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะด้านการตลาด โดยเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อใหญ่ ๆ 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 กล่าวถึงแนวความคิดของการบริหารการตลาด ซึ่งได้แก่ ปรัชญาการบริหารการตลาด ระบบการตลาดและสิ่งแวดล้อม และกลยุทธ์การตลาด ส่วนที่ 2 เป็นการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด ซึ่งได้แก่ ตลาดผู้บริโภคและพฤติกรรมผู้บริโภค ตลอดจนการวิเคราะห์และพยากรณ์อุปสงค์ของตลาด ส่วนที่ 3 การแบ่งส่วนตลาดและกำหนดตลาดเป้าหมาย การวางแผนการตลาด และการจัดทำงบประมาณ ส่วนที่ 4



เป็นเรื่องของส่วนผสมการตลาด คือ การกำหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ซึ่งรวมถึงกลยุทธ์วิถีการผลิตผลิตภัณฑ์และการตัดสินใจเกี่ยวกับราคา การส่งเสริมการตลาด ซึ่งรวมทั้งการโฆษณาและอื่น ๆ และการตัดสินใจเกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่าย และส่วนสุดท้ายการวิจัยตลาดและระบบข้อมูลการตลาด

3. คู่มือการทำงานด้านวัฒนธรรมเชิงรุก. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2550.

▶ คู่มือการทำงานด้านวัฒนธรรมเชิงรุก เล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ภาค ภาคที่ 1 การจัดการความรู้จะเป็นภาคทฤษฎีที่บรรยายเกี่ยวกับความหมายและแนวทางการจัดการความรู้ ภาคที่ 2 การบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานในพื้นที่ เป็นการให้ความหมายและวิธีการบูรณาการและข้อสรุปที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง ภายใต้อำนาจ 6 หัวข้อที่คิดว่าจำเป็นสำหรับการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานในพื้นที่ ภาคที่ 3 กลยุทธ์ในการจัดทำแผนงาน/โครงการที่ประสบผลสำเร็จเป็นการให้ความหมายและตัวอย่างการเขียนแผนกลยุทธ์/โครงการและข้อสรุปที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง ภายใต้อำนาจ 5 หัวข้อที่คิดว่าจำเป็นสำหรับกลยุทธ์ในการจัดทำแผนงาน/โครงการที่ประสบผลสำเร็จ นอกจากนี้ในภาคผนวกประกอบด้วยการบรรยายพิเศษเรื่อง “ระดับความสำเร็จของแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์” รวมถึงโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับการทำงานด้านวัฒนธรรมเชิงรุก” พร้อมด้วยรายชื่อบุคลากรที่จัดทำแผนการจัดการความรู้ ตลอดจนภาพกิจกรรมของหน่วยงาน

4. คู่มือแนวทางการดำเนินงานถนนสายวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2551.

▶ หนังสือ คู่มือแนวทางการดำเนินงานถนนสายวัฒนธรรม เล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานถนนสายวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นต่อไป ทั้งนี้เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ได้จากการถอดบทเรียนจากประสบการณ์และผลการดำเนินกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมของประเทศไทย รวมทั้งกรณีศึกษาจากต่างประเทศอีกด้วย อาทิ ถนนคนเดินในยุโรป อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ รวมทั้งเมืองมรดกโลกในประเทศเนปาลและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เช่น ถนนสายวัฒนธรรมเมืองภักตะปุรีในเนปาล เมืองหลวงพระบาง : การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมพัฒนาไปสู่เมืองมรดกโลก นอกจากนี้ยังมีกรณีศึกษาแนวทางการดำเนินงานถนนสายวัฒนธรรม : โครงการประติมากรรมบนถนนสายวัฒนธรรมเชียงใหม่-สันกำแพง

5. ยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน. กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, ม.ป.ป.

▶ หนังสือ ยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน เล่มนี้เป็นการรวบรวมจากเอกสารที่ใช้ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีเนื้อหาอยู่ 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 คือ การมองวัฒนธรรมในเชิง

